



นาฬิกา Swiss-Made ผลิตจากที่ไหน

อาหารสมอง : วีรกร ตริเศศ

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1465

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

หน้า 44

ได้ยินเรื่องนาฬิกาที่เขียนบนเรือนว่า Swiss-Made กันมานานแล้ว จริงๆ แล้วมันหมายความว่าอย่างไร และไว้ใจได้แค่ไหนว่าเป็นนาฬิกาของสวิสเซอร์แลนด์ แดนแห่งนาฬิกาชั้นยอดของโลก

ประเด็นนาฬิกาสวิสเป็น "สวิส" มากแค่ไหนคือหัวใจของข้อถกเถียงในปัจจุบัน เรื่องก็มีอยู่ว่าโลกาภิวัตน์ และระบบเศรษฐกิจเสรีทำให้ชิ้นส่วนของนาฬิกา ซึ่งผลิตได้ถูกกว่าในประเทศอื่นๆ ถูกนำมาใช้ในการผลิตนาฬิกาสวิสมากขึ้นทุกที บริษัทผลิตนาฬิกาใหญ่ๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ เช่น Swatch Group/Cie. Financier Richemont และ Rolex กังวลในเรื่องนี้เพราะเกรงว่าจะทำให้นาฬิกาสวิส ลดคุณค่าลงจึงเสนอให้ตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าเดิม ในการที่จะเรียกว่านาฬิกาใดเป็น Swiss-Made

บริษัทผลิตนาฬิกาเล็กๆ ในสวิสเซอร์แลนด์มองว่าการทำให้เงื่อนไขเข้มขึ้นนี้แท้จริงแล้ว ก็คือการบ่อนทำลาย ให้บริษัทของตนล้มละลาย บริษัทเหล่านี้บอกว่าการเพิ่มคุณภาพของนาฬิกาสวิสคือคำตอบสุดท้าย ไม่ใช่สร้างเงื่อนไขที่เข้มขึ้น

ภายใต้กฎหมายสวิสปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า watch movement (ตัวจักรกลของนาฬิกาซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ เช่น กลไกกำหนดการทำงาน) ที่ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์รวมกันต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าตัวเรือนจึงจะเข้าข่ายเรียกว่า Swiss-Made ได้ แต่เนื่องจาก watch movement นี้มีมูลค่าเพียงร้อยละ 15 ถึง 25 ของมูลค่าตัวเรือนเท่านั้น ดังนั้น จึงหมายความว่าเพียงประกอบชิ้นส่วนที่ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ที่มีมูลค่าเพียงร้อยละ 10 ของ ตัวเรือนก็เข้าข่ายเรียกได้แล้วว่า เป็น Swiss-Made

พูดง่ายๆ ก็คือภายใต้กฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ปัจจุบันนาฬิกาที่เรียกว่า Swiss-Made นั้นอาจมาจากชิ้นส่วน

ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่าเพียงร้อยละ 10 ของมูลค่าตัวเรือนเท่านั้น อีกร้อยละ 90 ของมูลค่า มาจากชิ้นส่วนนอกประเทศก็ได้ (อาจมาจากจีนทั้งหมดก็เป็นได้)

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่กังวลบอกว่าปัจจุบันคล้ายกับการติดตั้งเบาะนั่งราคาแพง ที่ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์เข้าไปในรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง ที่ชิ้นส่วนผลิตนอกสวิสเซอร์แลนด์ทั้งหมดและก็สามารถขายมันไปโดยบอกว่าเป็นรถ Swiss-Made

บริษัทนาฬิกาเล็กๆ จำนวนมากที่เข้าข่ายเรียกว่า Swiss-Made นั้นเล่นกลโดยใช้ชิ้นส่วนนอกประเทศเกือบทั้งหมด เหลือแต่เพียงชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นหมุนเล็กๆ อยู่ในเครื่องที่ขับเคลื่อนเมื่อผู้ใช้เคลื่อนไหวเท่านั้นที่ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ของตัวเรือน

กลุ่ม Swatch (Omega คือยี่ห้อดัง) ร่วมกับ Richemont และ Rolex (ทั้งสามคือยักษ์ใหญ่ของ Federation of the Swiss Watch Industry องค์กรตัวแทนผู้ผลิตที่ทรงพลังของประเทศ) พยายามผลักดันกฎเกณฑ์ที่เข้มขึ้นขึ้นเป็นมาตรฐานใหม่ โดยต้องการให้ระบุว่า ชิ้นส่วนผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 60 ของมูลค่าตัวเรือน และต้องการเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 สำหรับนาฬิกาประเภทโลกพิเศษหรือผลิตขึ้นมาเพื่อลูกค้าเฉพาะราย

ผู้ผลิตรายเล็กเช่นนาฬิกา Swiss Railways Watch ต่อต้านเพราะจะทำให้ราคาของเขาแพงขึ้นอีกเท่าตัว และได้เถียงว่ากฎใหม่จะทำลายคุณภาพของนาฬิกา Swiss-Made เพราะผู้ผลิต จะพยายามหาชิ้นส่วนราคาถูกจากต่างประเทศมาใช้ เพื่อจะได้สอดคล้องกับมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ที่เหลือของตัวเรือน ที่ควรแก้ไขคือพัฒนาคุณภาพนาฬิกาสวิสทุกเรือนให้กันน้ำได้และบอกเวลาใช้อย่างแม่นยำ

การโต้เถียงก็เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทตนเอง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่ากฎหมายใหม่นี้ จะช่วยรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่า Swiss-Made และรักษา ความเป็นเลิศของนาฬิกาสวิสไว้

กฎใหม่คาดว่าจะทำให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนจากเอเชีย น้อยลง จะทำให้กลุ่ม Swatch ซึ่งผลิตชิ้นส่วนให้แก่ นาฬิกาหือต่างๆ ในสวิสเซอร์แลนด์อยู่แล้วเข้มแข็งขึ้น คนสวิสมักงานทำมากขึ้น นาฬิกาสวิสดูๆ ที่ "หลอก" ผู้คน ด้วยการนำเข้าชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดจาก ต่างประเทศและนำมาขายในนาม Swiss-Made ก็ จะหมดอนาคตไป

ใครที่บ้าคั่งนาฬิกาสวิสฟังแล้วคงมีสติมากขึ้น Swiss-Made มีความหมายไม่มากนักภายใต้กฎหมายสวิส ปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่าอย่างเดียวกับ Made in Switzerland

ในโลกปัจจุบันยากที่จะหาสินค้าอุตสาหกรรมใดที่ทุก ชิ้นส่วนผลิตขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น คำว่า Made in ประเทศใดจึงมีความหมายที่เบลอ และนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดๆ

ผ้าไหมไทยที่ดูแสนจะ Made in Thailand นั้นแท้จริง แล้วเส้นไหมยืนของการ ทอต้องนำเข้าจากญี่ปุ่น เช่นเดียวกับสีย้อม ผ้าทอฝ้ายฝีมือชั้นยอดจากหมู่บ้าน แสนไกลในแดนสยามนั้นมีโอกาสสูงมากที่ฝ้ายใช้ทอนั้น นำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากบ้านเราผลิตฝ้ายได้ น้อยกว่าที่ใช้ในแต่ละปีเป็นอันมาก

เครื่องเคียงอาหารสมอง

สหรัฐอเมริกามีคนผิวขาวเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของ ประเทศนับตั้งแต่มีประเทศนี้ เมื่อ 200 กว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามของข้อมูลประชากรชี้ว่าก่อนถึง ค.ศ. 2042 คนผิวขาวจะมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ ประชากรทั้งประเทศ หรือพูดอีกอย่างว่าสหรัฐอเมริกา จะไม่ใช่ประเทศของคนผิวขาวดังที่เป็นอยู่

ในเวลา 40 ปีจากปัจจุบัน สัดส่วนคนผิวขาวจะลด น้อยลงในขณะที่สัดส่วนของชาติพันธุ์ Hispanic (อีกชื่อ หนึ่งคือ ลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ทุกที่ พูดง่ายๆ ก็คือชนกลุ่มน้อยทั้งหลายในปัจจุบัน จะ รวมกันเป็นชนกลุ่มใหญ่ในอีก 40 ปี ถ้าไม่มีอะไรที่ สำคัญมากเปลี่ยนแปลง

ปรากฏการณ์นี้มาจากผลพวงของการอพยพของ Hispanic และอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงของคนผิวขาว ในขณะที่อัตราการเกิดของ Hispanic จะเพิ่มสูงขึ้นจน

เป็นชนกลุ่มน้อย ที่ทำให้คนผิวขาวเป็นชนกลุ่มน้อยไปใน อีก 40 ปีข้างหน้า

ในปี 2050 คาดว่าคนผิวดำจะมีสัดส่วนในประชากร ประมาณร้อยละ 15 (เพิ่มจากปัจจุบันร้อยละ 1) คน เอเชียร้อยละ 9 (เพิ่มจากร้อยละ 5) Hispanic ร้อยละ 33 ดังนั้น ชนกลุ่มน้อย 3 กลุ่มนี้รวมกันเป็นร้อยละ 57 ส่วนคนผิวขาวร้อยละ 43 หรืออีกนัยหนึ่งคนผิวขาวจะมี จำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ (ในปี 2050 คาดว่าจะมีประชากรอเมริกันประมาณ 439 ล้านคน)

ลอสแอนเจลิสในปัจจุบันคนผิวขาวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 ของประชากร และอีกหลายพื้นที่เช่นบริเวณรอบ Denver/Las Vegas และ Orlando ใน Florida มีคน ผิวขาวเพียงครึ่งหนึ่งของประชากร

ไม่ว่าประชากรจากชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมกันจะมีมาก เพียงใดก็ตาม เชื่อว่าคนผิวขาว ก็ยังคงมีอิทธิพลมาก ที่สุดต่อไป สังคมจะมองผิวสีเป็นเรื่องรอง ทุกคนจะถูก หล่อหลอมให้เป็นคนอเมริกันเหมือนกันหมด ซึ่งเท่าที่ ผ่านมาสังคมอเมริกาทำเรื่องนี้ได้ดีมาก

มีที่ประเทศในโลกที่ทุกการแข่งขันก็พามีการร้องเพลง ชาติ และคนจำนวนมากเอามือข้างขวาแตะหัวใจ พร้อมกับร้องเพลงชาติและน้ำตาซึม ถ้าไปถามคนคนาคา เพื่อนบ้านเขาจะบอกว่ามีบ้านอยู่ประเทศเดียวเท่านั้นใน โลก ที่ทำเช่นนี้ได้ นั่นก็คือสหรัฐอเมริกา

น้ำจิ้มอาหารสมอง

If you always do what you've always done, then you will always get what you've always gotten.

John C. Maxwell

("Failing Forward", 2000)

ถ้าท่านมักทำสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่เสมอแล้ว ท่านก็จะได้รับ สิ่งที่ท่านได้รับอยู่เสมอแล้วเช่นกัน